

TIẾP TỤC ĐÓNG CỬA...

(Tiếp theo trang 1)

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung về thực hiện nghiêm việc cách ly toàn xã hội; việc tiếp tục đóng cửa các cơ sở kinh doanh (trừ các cơ sở kinh doanh mặt hàng thiết yếu) và dịch vụ vui chơi, giải trí; việc đeo khẩu trang; bảo đảm giữ khoảng cách tối

thiểu 2m, không tập trung đông người nơi công cộng; hoạt động của các tổ công tác liên ngành, tổ tuần tra và tổ tư quản. Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh thống

nhất: Trong thời điểm này, tiếp tục thực hiện nghiêm việc cách ly toàn xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ (trừ các cơ sở kinh doanh mặt hàng thiết yếu), dịch vụ vui chơi, giải trí tiếp tục đóng cửa; người dân không tụ tập đông người, thực hiện đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi giao tiếp theo quy định. Tiếp tục duy trì hoạt động của tổ công tác

liên ngành tại 7 chốt kiểm soát dịch nhằm kiểm soát chặt chẽ người từ vùng có dịch về. Những người từ vùng có dịch về không có nhiệm vụ cần thiết không cho phép vào tỉnh; trường hợp cho phép vào tỉnh phải được sự đồng ý của lãnh đạo địa phương và thực hiện theo dõi y tế chặt chẽ, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo

tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo hoạt động của tổ công tác liên ngành tại các chốt kiểm soát dịch. Các tổ tuần tra của các huyện, thành phố và tổ tư quản tại xã, phường, thị trấn tiếp tục hoạt động; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ người ra, vào địa bàn. Căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tỉnh sẽ đưa ra các giải pháp cụ thể trong thời gian tới cho phù hợp với tình hình thực tế.

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

công tác của đồng chí Phan Đức Lợi thời gian qua đồng thời đề nghị trên cương vị mới đồng chí Phan Đức Lợi tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phát huy kinh nghiệm,

trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhanh chóng tiếp cận công việc, đoàn kết cùng tập thể Hội Nhà báo tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hội Nhà báo

tỉnh cần tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chăm lo xây dựng đội ngũ nhà báo Thái Bình có lập trường, tư tưởng vững vàng, có đạo đức cách mạng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tích cực

tham gia đấu tranh chống tiêu cực, phân biệt thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch...; xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà

báo tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hứa phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức hội và đội ngũ nhà báo Thái Bình ngày càng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

BẢO ĐẢM CÁC HOẠT ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

làm việc tại nhà về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh bảo đảm thời gian quy định. Các cơ quan, đơn vị, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh,

bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện đã chủ động xây dựng phương án giải quyết thủ tục hành chính và từng nội dung công việc cụ thể như: đẩy mạnh

giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường mạng; phân công người trực luân phiên; chủ động bố trí cán bộ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để giải quyết các thủ tục hành chính bảo đảm không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của

pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp; bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch... Theo đánh giá của Sở Nội vụ, nhìn chung các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức,

người lao động trực ở cơ quan và sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; đã triển khai đồng bộ các giải pháp trong giải quyết các thủ tục hành chính từ tỉnh, huyện, xã; cơ bản đáp ứng được nhu cầu của tổ chức và cá nhân, bảo đảm tiến độ, thời gian, thời hạn theo quy định.

CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 07...

(Tiếp theo trang 1)

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh đã đồng tình hưởng ứng, tích cực triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, đến nay trên địa bàn tỉnh công tác phòng, chống dịch vẫn được kiểm soát tốt, không để dịch lây lan; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, để tiếp tục chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020; các cơ sở kinh doanh dịch vụ (trừ các cơ sở kinh doanh các mặt hàng thiết yếu), các dịch vụ vui chơi, giải trí chưa được phép hoạt động trở lại; bảo đảm thực hiện nghiêm việc giữ

khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và đeo khẩu trang tại nơi công cộng, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết... cho đến khi có chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Duy trì và tăng cường hơn nữa hoạt động của các Tổ công tác liên ngành, Tổ tuần tra, Tổ tự quản trên địa bàn tỉnh để tổ chức kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào địa phương theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công điện khẩn số 04/CD-UBND ngày 31/3/2020 và Công điện khẩn số 05/CD-UBND ngày 02/4/2020; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

3. Giám đốc sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị, địa phương.

15 NGÀY CÁCH LY TOÀN XÃ HỘI KIỂM SOÁT TỐT, ĐỒNG THUẬN CAO

Qua 15 ngày thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, số ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam giảm mạnh, công tác phòng, chống dịch đem lại nhiều kết quả. Tại Thái Bình, 15 ngày cách ly toàn xã hội đã được cả hệ thống chính trị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, nhân dân đồng thuận hưởng ứng. Thái Bình cũng thể hiện sự quyết liệt trong phòng, chống dịch với các giải pháp phù hợp với thực tế địa phương.



Phun khử khuẩn thường xuyên tại khu dân cư để phòng, chống dịch.

cán bộ, nhân dân về phòng, chống dịch không chỉ được nâng cao mà việc chấp hành, xử lý các vi phạm trong thực hiện các quy định về phòng, chống dịch cũng được thực hiện nghiêm hơn. Đã có 163 cá nhân bị xử lý vi phạm; 1 điểm kinh doanh bị tạm đình chỉ hoạt động; tiếp tục cũng có hồ sơ xử lý vi phạm 9 cơ sở kinh doanh khác; khởi tố, xử lý hình sự 2 đối tượng chống người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch. Đây cũng là thời điểm tinh thần chung tay phòng, chống dịch được các tập thể, tổ chức, cá nhân thể hiện tích cực. Đến ngày 15/4, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận tiến và trang thiết bị, hiện vật của 104 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ phòng, chống dịch với tổng kinh phí hơn 14 tỷ đồng (trong đó có hơn 3,6 tỷ đồng tiền mặt, còn lại là trang thiết bị và hiện vật quy ra tiền).

Ông Phạm Quang Hòa, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội



Từ ngày 1 - 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phân công lãnh đạo trực và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Sở thực hiện làm việc luân phiên; sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; tổ chức giao ban trực tuyến với các đơn vị trực thuộc để triển khai các nhiệm vụ. Qua 15 ngày thực hiện cách ly toàn xã hội, tất cả cán bộ, công chức, viên chức,

người lao động trong ngành tuân thủ và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên, bảo đảm hiệu quả công việc. Thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không chủ quan, lơ là, chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch UBND phường Tiên Phong, thành phố Thái Bình



Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, UBND phường Tiên Phong đã ban hành các quyết định thành lập 1 tổ công tác và 17 tổ tự quản tại các tổ dân phố. Tổ công tác và tự quản đã hoạt động rất hiệu quả, thực hiện việc lập danh sách 69 người đến từ các tỉnh có dịch, khai báo y tế cho 199 trường hợp từ các địa bàn khác vào địa

bàn phường đồng thời tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Văn Nguyên, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Creative Source



Ngay sau khi có Công điện khẩn số 05 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có nội dung về hoạt động của các bếp ăn tập thể trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, bữa ăn của công nhân được chúng tôi chia thành 2 ca, phòng ăn có lắp đặt vách ngăn tại mỗi bàn ăn để bảo đảm khoảng cách an toàn cho người lao

động. Chúng tôi quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan, bảo vệ sức khỏe người lao động cũng như bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi vẫn sẽ thực hiện các cách trong quá trình sản xuất, sinh hoạt, theo đúng chỉ đạo về phòng, chống dịch.

xã hội, không phải cuộc chiến phòng, chống dịch đã hết cam go mà có thể phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn. Bởi ở dịch mới trong nước vẫn chưa được kiểm soát, dịch trên thế giới vẫn diễn biến ngày càng phức tạp. Không ít đơn vị, lực lượng để rơi vào tâm trạng xã hơi, còn nhân dân dễ rơi vào tâm trạng chờn chờn. Vì vậy, yêu cầu cần thiết trong thời gian tới là không những không lơ là, chủ quan mà công tác phòng, chống dịch còn phải được thực hiện nền nếp hơn, chủ động hơn, kiên

TRẦN HƯƠNG - NGUYỄN CƯỜNG

Ngay sau khi Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ được công bố, chiều ngày 31/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 đã họp, ban hành Kết luận, Công điện khẩn về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thường xuyên có các chỉ đạo trực tiếp về công tác phòng, chống dịch trong các cuộc họp và các cuộc kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các địa phương, đơn vị.

Công tác liên ngành, 17 tổ tuần tra, 3.095 tổ tự quản thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch ở cả ba cấp, đồng thời thiết lập đường dây nóng tiếp nhận các ý kiến phản ánh liên quan đến công tác phòng, chống dịch. Việc thành lập các tổ công tác, tuần tra, tự quản đã giúp Thái Bình không chỉ thực hiện nghiêm yêu cầu "gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh..." mà còn thực hiện "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" trong kiểm soát các yếu tố nguy cơ trong lây nhiễm và lây lan dịch bệnh. Theo báo cáo của Công an tỉnh, đến sáng ngày 13/4, các tổ công tác liên ngành đã kiểm tra hơn 23.000 phương tiện, phát hiện 23 người có yếu tố dịch tễ; yêu cầu hơn 1.500 phương tiện đến từ các địa phương có dịch quay trở lại. Việc kiểm soát chặt chẽ người từ vùng có dịch vào tỉnh được các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao.

15 ngày cách ly toàn xã hội, nhận thức và hành động trong

TẬP TRUNG ỨNG DỤNG...

(Tiếp theo trang 1)

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Công văn số 2552/VPCP-KSTT ngày 02/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 2558/VPCP-KSTT ngày 02/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến;

Để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm, bảo đảm hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đáp ứng yêu cầu cấp thiết liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai một số nội dung sau:

1. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. - Đẩy mạnh tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, trên các bảng tin điện tử công cộng để hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; công khai số điện thoại đường dây nóng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Ủy ban nhân dân tỉnh: 1800 9402 để người dân, doanh nghiệp biết, sử dụng nhằm hạn chế việc đi lại, tiếp xúc trực tiếp. - Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã: Chỉ đạo các Đài Truyền thanh, truyền hình trên địa bàn tăng thời lượng tuyên truyền để các tổ chức và người dân sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để gửi hồ sơ/nhận kết quả trực tuyến hoặc gửi hồ sơ/nhận kết quả qua Bưu điện.

- Các sở, ngành, địa phương căn cứ chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 29/8/2019, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2020 để phân đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu đã được giao. Tiếp tục lựa chọn danh mục các thủ tục hành chính, xây dựng quy trình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 yêu cầu cơ quan, đơn vị tăng cường tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh hoặc nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của Bưu điện. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn các hoạt động hành chính trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

- Sử dụng Mạng Văn phòng điện tử liên thông để quản lý, chỉ đạo và điều hành các hoạt động của cơ quan; thực hiện ký số trong ban hành văn bản điện tử và các hoạt động giao dịch điện tử khác để thực hiện quản lý, chỉ đạo điều hành trực tuyến trên mạng;

- Tăng cường họp, trao đổi, thảo luận trực tuyến thông qua ứng dụng sử dụng giải pháp phần mềm họp trực tuyến tại từng cơ quan hạn chế các tiếp xúc trực tiếp. Xây dựng Kế hoạch làm việc trực tuyến trong tình huống cơ quan, đơn vị có người nguy cơ nhiễm dịch bệnh Covid-19 phải thực hiện cách ly.

2. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo Viễn thông Thái Bình thực hiện kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, nộp phạt xử lý vi phạm hành chính, đóng bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh theo các quy định tại Khoản b, Mục 2 Công văn số 2558/VPCP-KSTT ngày 02/4/2020 của Văn phòng Chính phủ; thực hiện kiểm thử, tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến theo danh mục đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và lộ trình thực hiện tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tăng cường dạy - học trực tuyến qua Internet và trên truyền hình, khuyến khích sử dụng zalo, facebook, các phần mềm do các trường tự xây dựng để hướng dẫn, kiểm tra học sinh học tập tại nhà; thực hiện đa dạng hóa các hình thức, phương thức dạy học để nâng cao chất lượng học tập tại nhà và giám sát chất lượng dạy học của giáo viên.

4. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Thái Bình: Thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các tổ chức và người dân sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh thực hiện gửi hồ sơ/nhận kết quả trực tuyến hoặc gửi hồ sơ/nhận kết quả qua Bưu điện; không thực hiện tiếp xúc trực tiếp để tránh lây nhiễm. Nhận Công văn này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

DANH SÁCH Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

ĐVT: Đồng

TT	Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ	Ứng hộ số tiền	Ứng hộ hiện vật	Ghi chú
23	Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam		500 bộ xét nghiệm Covid-19 (trị giá 250 triệu đồng)	
24	Công an tỉnh Thái Bình	100.000.000		
25	Ngành Ngân hàng Thái Bình	100.000.000		
26	Công ty Điện lực Thái Bình	100.000.000		
27	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Thái Bình	100.000.000		
28	Công ty TNHH Hợp Thành	100.000.000		
29	Công ty TNHH Văn tài Thủy bộ Hải Hà, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy	100.000.000		
30	Ngành Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình	60.000.000		
31	Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh	50.000.000		
32	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh tỉnh Thái Bình	50.000.000		
33	Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình	50.000.000		
34	Công ty Cổ phần Đông Đô Thái Bình	50.000.000		
35	Công ty CPTM tổng hợp Toàn Văn	50.000.000		
36	Công ty kinh doanh than Hà Nam Ninh	50.000.000		
37	Trưởng Cao đẳng Sư phạm Thái Bình	49.096.000		
38	Kho bạc Nhà nước tỉnh	40.000.000		
39	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Thái Bình	35.315.000		
40	Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Thuận Cường	30.000.000		

(còn nữa) **ỦY BAN MTTQ TỈNH**